
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว 
......................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  ๑  ทาน  ลาประชุม เน่ืองจากติดภารกิจสวนตัว 
   ๑.๒  โรงเรียนบานแมตาวแพะ ไดขอยืมตัวขาราชการทางการเมือง คือ นายสุนทร   

       จอมจันยวง  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๓  แนะนําพนักงานเทศบาลที่โอน (ยาย) มาบรรจุและแตงต้ัง คือ นางสาววิรญา   
       วงษละ  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ 
๑.๔  ผลการตรวจสอบขอรองเรียนราษฎรหมูที่ ๒ กรณีพบปลิงในนํ้าประปาหมูบาน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ( สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  
        ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓) 
๒.๑  ........................................................................................... 
๒.๓  ........................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอญัตติ 
   ๓.๑   .......................................................................................................................... 
   ๓.๒   .......................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
   ๔.๑  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๔.๒  เรื่อง การตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมตาว 
   ๔.๓  เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  ในสวนของกองคลัง 
   ๔.๔  เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร  จํานวน  ๒  ตัว  คือ 

    - การจัดซื้อปมนํ้า  ๔  น้ิว  มอเตอร  ๑๐ H.P./๓๘๐ v. พรอมตูสวิทช 
               คอนโทรล  ราคา  ๔๐,๕๐๐  บาท 
    - การจัดซื้อปมนํ้า  ๔  น้ิว  มอเตอร  ๒๐ H.P./๓๘๐ v. พรอมตูสวิทช 
               คอนโทรล  ราคา  ๖๐,๕๐๐  บาท 
๔.๕  เรื่อง การแกไขแบบกอสรางกอสรางเมรุเผาศพหมูที่ ๓ บานแมตาวแพะ    
             งบประมาณ  ๑,๘๒๓,๐๐๐.-  บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 
 ๕.๑  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนตดีเซล ชุดกวาดทํางานดวย 

       ระบบไฮดรอลิค  รุน  PM-๐๑๐   ปริมาตร  ๑๐  ลบ.เมตร  เครื่องยนตดีเซล   
                 ขนาด  ๒๐๐  แรงมา   ราคาประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๒ ............................................................................................................................ 
    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
เทศบาลตําบลแมตาว 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ   ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว 

---------------------------------- 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว ประธานสภา นายจิระพงษ พระบาง  

ไดกลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดย
ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายจิระพงษ  พระบาง   ๑.๑  เน่ืองจากนางศิริรัตน  ต๊ิบงา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒        
(ประธานสภาเทศบาล)   เน่ืองจากติดภารกิจสวนตัว จึงแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

๑.๒  โรงเรียนบานแมตาวแพะ  ไดขอตัวขาราชการทาง
การเมือง คือนายสุนทร  จอมจันยวง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  
๒  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือ
โรงเรียนบาน แมตาวแพะ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๐.๐๑๐๒/๐๓๐  ลงวันท่ี 
๑๓ ก.พ. ๕๕ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

     ๑.๓  แนะนําพนักงานเทศบาลท่ีโอน (ยาย) มาบรรจุและแตงต้ัง  
คือนางสาววิรญา  วงษละ  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข 
ชุมชน ๕  เชิญแนะนําตัวตอท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นางสาววิรญา  วงษละ   เรียนประธานสภาเทศบาล, คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
(เจาหนักงานสาธารณสุขฯ)  ตําบลแมตาวทุกทาน  ดิฉัน  นางสาววิรญา  วงษละ  ตําแหนง   

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕  โอน (ยาย)  มาจากเทศบาล 
ตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  ขอแนะนําตัวคะ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 

 

 

 

 
.//๑.๔ ผลการตรวจสอบขอรองเรียน.... 
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     ๑.๔  ผลการตรวจสอบขอรองเรียนราษฎร หมูท่ี ๒ กรณีพบปลิง 
ในนํ้าประปาหมูบาน  เชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชี้แจงขอเท็จจริง 
ท่ีไปตรวจสอบมาครับ 

นางสาววิรญา  วงษละ   จากการตรวจสอบขอรองเรียนราษฎร หมูที่ ๒  ตามที่ วาที่รอยตร ี
(เจาหนักงานสาธารณสุขฯ)  พาณุพงศ  ขันทะ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง  ๖  และ นางสาว 

วิรญา  วงษละ  ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมน  ๕  ได
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  
กรณีตามคํารองทั่วไป ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕ นางนุชรา  
มณีวรรณ  อยูบานเลขที่ ๔๕  ม.๒  ต.แมตาว  อ.แมสอด  จ.ตาก   
ไดแจงขอมูลนํ้าประปาไมสะอาด  เน่ืองจากวันที่  ๒๓  มกราคม  
๒๕๕๕  พบปลิงปะปนมากับนํ้าประปาหมูบาน โดยใชบริการระบบ
ประปาหมูบาน ม.๓ จึงขอใหผูบริหารตรวจสอบแกไข น้ัน 

ขอเท็จจริง 

             การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว เมื่อวันที่ ๘  
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีผูรวมตรวจสอบขอเท็จจริง  ไดแก 

         ๑. นายศรศักด์ิ  ดวงมณี  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมตาว 

         ๒. นายสุนทร  จอมจันยวง  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

                  ๓.  นายอมร  นันตา  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

         ๔. นายจันทร  ทาแดง  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

         ๕.  นายวิมล  มณีวรรณ               ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

         ๖. นางอําไพพรรณ  บุพศิริ   ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลแมตาว 

         ๗. นางทิพย  ใจตะเสน  ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ๖ 

         ๘. นางสาวพิมพิภา  ทิหวาย   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 

         จากการตรวจสอบขอเท็จจริง  ผลปรากฏ ดังน้ี 
               ระบบประปาหมูบานเปนระบบประปาชนบทขนาดกลาง มาตรฐานกรมอนามัย  ซึ่งเดิมที

คณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแลรับผิดชอบ ตอมาไดสงมอบใหอยูในความดูแลรับผิดชอบดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล แมตาว  จนถึงปจจุบัน (ยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลแมตาวเปนเทศบาลตําบล   
แมตาว)   ระบบประปาหมูบานใชแหลงนํ้าจากสระนํ้า  ซึ่งสระนํ้ามีปริมาณนํ้าที่ไมเพียงพอ เทศบาลตําบล     

แมตาว  จึงไดตอทอเพื่อรับนํ้าจากลําเหมืองเขาสูสระนํ้า  โดยผานการกรองที่มีการเติมสารคลอรีนเพื่อฆาเช้ือ 
 
 
 
 
 

..//โรคตอจากน้ัน 
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โรคตอจากน้ันเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญจะสูบนํ้าจากสระนํ้าไปที่ถังพักนํ้า  จํานวน  ๒  บอ  ซึ่งมีการเติมสาร
คลอรีนเพื่อฆาเช้ือโรคเชนกัน  ตอจากน้ันเครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก จะสูบนํ้าข้ึนสูถังสูง  เพื่อจายนํ้าใหกับ 
ประชาชนตอไป   จากการตรวจสอบไมพบปลิงในระบบถังพักนํ้าและแหลงสูบนํ้าแตอยางใด  การที่พบปลิง
ดังกลาวน้ันอาจจะมาจากแหลงอื่น ซึ่งขอเท็จจริงน้ันปลิงไมสามารถผานหัวกะโหลกสูบนํ้า จํานวน  ๒  เครื่อง  
รวมถึงมิเตอรมาตรนํ้าได  เน่ืองจากมีขนาดรทูี่เล็กมาก 

ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง 

                  ๑. พิจารณาวางแผนงานปรับปรุงระบบนํ้าประปาหมูบานใหไดมาตรฐานที่ดีข้ึน 

                  ๒. แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและวิธีการแกไขปญหาใหผูรองทราบ   

ขอเสนอแนะของผูรวมตรวจสอบขอเท็จจริง 
                  สมาชิกสภาเทศบาล  ใหขอเสนอแนะวา ควรนําเรื่องการปรับปรุงระบบนํ้าประปาหมูบานเสนอ
ในการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงตอไป  จึงขอรายงานผลการ
ตรวจสอบขอรองเรียนใหทางสภาเทศบาลฯ ไดรับทราบคะ 
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือเปลาครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา (สมัยสามัญ   
สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔) 

นายจิระพงษ  พระบาง   ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ไดพิจาณาตรวจสอบรายงาน
(ประธานสภาเทศบาล)   การประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว  สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  

หากมีขอแกไขขอใหแจงใหกับที่ประชุมทราบดวย  ถาไมมีขอมติที ่
ประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมตาว         
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  ดวยมติเสียงที่เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เสนอญัตติ 
     - ไมมี -   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  เสนอใหม 
     ๔.๑  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นายจิระพงษ  พระบาง   เ ชิญ เจ าห น าที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ช้ี แจ งต อส ภา เทศบ าลฯ ครั บ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)    
 
 
 
 
 
 
 

 ..//นายณฐวัฒน  สีสะแล.. 
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นายณฐวัฒน  สีสะแล   จากการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน)  สํานักปลัดเทศบาล  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง        

คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  ๗,๘๐๐  บาท  
เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด  ๒๔   
ชอง  เปนการกําหนดครุภัณฑผิด จึงขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงตอ 
สภาเทศบาลฯ ใหอนุมัติ ตามรายละเอียดดังน้ี 
ขอความเดิม 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L๒ Switch ) ขนาด ๒๔ ชอง  
จํานวน  ๑  ชุด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหนา   
๔๔)  ราคา  ๗,๘๐๐  บาท 
ขอความใหม 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ อินเตอรเน็ตไรสายพรอมชุด 
อุปกรณเสาอากาศภายนอกอาคารไรสาย    จํานวน  ๑  ชุด   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหนา ๔๔ ) 
เพื่อเปนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขาถึงขอมูลทาง  
IT  เปนการจัดซื้ออุปกรณอินเตอรเน็ตไรสาย และการติดต้ังครั้งน้ี 
คณะผูบริหารและสมาชิกทานใดที่มี Notebook สามารถgเลนได 
โดยไมตองใชสายและฝากใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาสัมพันธ 
ใหเด็กนักเรียนหรือประชาชนสามารถมาใชบริการไดโดยไมมีการ 
บล็อกสัญญาณและเปนการสงเสริมใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ  ๒๙   
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา 
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ 
สภาทองถ่ิน  ขอช้ีแจงรายละเอียดใหสภาเทศบาลฯ รับทราบครับ 

นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายหรือใหเหตุผลอีกหรือ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   เปลาครับ 
นายสุนทร  จอมจันยวง   ผมเห็นดวยในการติดต้ังอินเตอรเน็ตไรสาย ดีแกชุมชนและเยาวชน 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  จะไดใชเทคโนโลยี 
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือเปลาครับ ถาไม 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 

..//มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  
๒๕๕๕  ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   คาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  ๗,๘๐๐  บาท  
ขอความเดิม 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L๒ Switch ) ขนาด ๒๔ ชอง  
จํานวน  ๑  ชุด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหนา   
๔๔)  ราคา  ๗,๘๐๐  บาท 
ขอความใหม 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ อินเตอรเน็ตไรสายพรอมชุด 
อุปกรณเสาอากาศภายนอกอาคารไรสาย    จํานวน  ๑  ชุด   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหนา ๔๔ ) 
จํานวน  ๑  ชุด ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ 
หนา ๔๔ ) ดวยมติเสียงที่เปนเอกฉันท  ๙  ตอ  ๐  เสียง 

๔.๒  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ เพ่ือตอ 
เติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมตาว 

นายจิระพงษ  พระบาง   เชิญนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ครับในการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลน้ี เมื่อกอนเปน อบต. 
(นายกเทศมนตรีฯ)   แตตอนน้ีเปนเทศบาล ตองมีการรับพนักงานเทศบาลเพิ่ม จึงมี 

ความจําเปนตองตอเติม สวนหองที่ปรึกษานายกฯและเลาขานุการ 
นายกฯ น้ัน เอาไวเปนหองที่ใชกลั่นกรองเอกสารเพราะงานมี 
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน บางครั้งผมไมไดอานรายละเอียดของหนังสือ 
จึงทําใหเกิดความไมสมบูรณของหนังสือได ตอไปเชิญปลัดเทศบาล 
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นางอําไพพรรณ  บุพศิริ   ไดปรึกษาหารือกับประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล
(ปลัดเทศบาลฯ)     แลว ซึ่งตอนน้ีไดรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาลในสวนของกอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีปจจุบันมีอยู  ๓   คน เพื่อการ 
เปนสัดสวนและการประสานที่รวดเร็วในการทํางาน จึงขอใชหอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาลจึงโอนงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  เพื่อเติมอาคารในสวนของ 
หนามุขจํานวน  ๑  หองพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  ๑   
เครื่อง ขนาดกวาง ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๔.๒๕  เมตร  งบประมาณ   
๖๗,๓๐๐  บาท  โดยขอโอนจาก หมวดงบกลาง  ประเภทคาเบี้ย 
ยังชีพผูพิการ ตามแบบแปลนเลขที่  ๘/๒๕๕๕  ที่ไดแจกให 
สมาชิกทุกทานแลว และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗   

.//นายจิระพงษ  พระบาง 
 
 



 
- ๖ - 

 
นายจิระพงษ  พระบาง   ในสวนผมมีความคิดเห็นวาการตอเติมอาคารเปนสิ่งที่ดี พนักงาน 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   จะไดทํางานแบบไมแออัดกันอยู จะไดแยกเปนสัดสวน 
นายอมร  นันตา    ครับเรียนประธานสภาฯ การตอเติมอาคารน้ันในสวนของผมเห็น 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  ควรใหตอเติมแตละกองจะไดทํางานเปนระบบตามหนาที่ 
นายจันทร  ทาแดง   ผมเห็นดวยกับการตอเติมครั้งน้ี เพราะสมาชิกจะเขามาที่เทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   บางครั้งก็เดือนละหน่ึงครั้ง  
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมดวย 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน
หมวดงบกลาง  ประเภทคาเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  ๖๗,๓๐๐  
บาท  มาต้ังในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการตอเติมหองกิจการสภา
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
ดวยมติที่เปนเอกฉันท  ๙  ตอ  ๐  เสียง 

 ๔.๓  การจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ในสวน
ของกองคลัง 

นายจิระพงษ  พระบาง   เชิญนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติจัดซื้อครั้ง 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   น้ีครับ 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ตามที่กองคลังไดเสนอขออนุมัติเพื่อขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
(นายกเทศมนตรีฯ)   (เครื่องปรับอากาศ) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ชนิด 

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู  ราคา   
๔๓,๕๐๐  บาท  สวนรายละเอียดผมขอใหปลัดเทศบาล ช้ีแจงครับ 

นางอําไพพรรณ  บุพศิริ   การขอจัดซื้อในครั้ง กองคลังไดเสนอคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน  
(ปลัดเทศบาลฯ)    (เครื่องปรับอากาศ)  ซึ่งเสนอมา  ๑๒,๐๐๐  บาท เปนราคาที่สูง   

จึงใหต้ังคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ ปรากฏวาในการซอม 
ครั้งน้ีไมคุมคากับการซอม ซึ่งการซอมแตละครั้ง ๓,๐๐๐ –  
๕,๐๐๐  บาท/ครั้ง ซึ่งปน้ีซอมไปแลว ๕ ครั้ง รวมยอดการซอม 
แลวก็สามารถจัดซื้อเครื่องใหมดีกวา ซอมแตละครัง้ ก็ใชงานไดไม 
นาน ๑๐ – ๑๕ วันก็ซอมอีก  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  จึงขอเรียนใหสภาเทศบาลฯ ได 
พิจารณาดวยคะ 

นายสุนทร  จอมจันยวง   การที่ครุภัณฑที่มีการใชงานนานก็ยอมมีการชํารุดทรุดโทรมไปตาม 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  สภาพในการเสนอครั้งน้ีครับ 
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกหรือเปลาครับ  ถาไมมีผมขอมติที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ประชุมครับ 
 

..//มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน 
หมวดงบกลาง  ประเภทคาเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  ๓๗,๑๒๐  
บาท  และประเภทคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน  ๖,๓๘๐  บาท
มาต้ังในหมวดคาครุ ภัณฑที่ ดินและสิ่ งกอสราง  คาครุ ภัณฑ  
ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู  ราคา   
๔๓,๕๐๐  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง)  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ. ๒๕๕๔  
ดวยมติที่เปนเอกฉันท  ๙  ตอ  ๐  เสียง 

๔.๔  การจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร  จํานวน  ๒  ตัว 
๑.  การจัดซื้อปมนํ้าขนาด  ๔  น้ิว   มอเตอร  ๑๐ h.p/๓๘๐ v. 
พรอมตูคอนโทรล  ราคา ๔๐,๕๐๐  บาท 
๒.  การจัดซื้อปมนํ้าขนาด  ๔  น้ิว  มอเตอร  ๒๐ h.p/๓๘๐ v. 
พรอมตูคอนโทรล  ราคา ๖๐,๕๐๐  บาท โดยขอโอนจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองชาง 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุ
เ ช้ือเพลิ งและหลอลื่น  ต้ั งไว   ๓๐๐,๐๐๐  บาท  จํ านวน  
๑๐๑,๐๐๐  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

นายจิระพงษ  พระบาง   เชิญนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   การเกษตร ครับ 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ผมขอช้ีแจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครั้งน้ี เพราะประปา 
(นายกเทศมนตรีฯ)   หมูบานหมูที่ ๓ ตอนนํ้าประปาหมูบานไดเช่ือมตอระหวางหมูบาน  

ทั้งหมูที่ ๕  หมูที่ ๒ และ หมูที่ ๓  ทําใหเครื่องปมนํ้าที่มีอยูใชงาน 
หนักเกิดการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ นํ้าเปนสิ่งที่สําคัญในการ 
ใชอุปโภค – บริโภค ถาขาดนํ้าจะสรางความเดือดรอนใหกับ 
ราษฎรที่ใชนํ้า เพราะฉะน้ันเราซื้อไวเปนเครื่องสํารอง หากมีเครื่อง 
สํารองไวจะไดมีอะไหลใชไดทันที มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือ 
จะสอบถามบางครับ 

นายสุนทร  จอมจันยวง   ที่สําคัญอยูที่ประปาถังสูง ตองทํางานตลอดทั้งวันประสอบกับจะ 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  เขาสูฤดูแลง ราษฎรตองการใชนํ้าในปริมาณที่เพิ่มมากข้ึน จึงมี 

ความจําเปนตองซื้อเครื่องสํารองไว เพราะเทศบาลเรามีปญหาเรื่อง 
นํ้าใชในการอปุโภค – บริโภค 

นายเสารแกว  หลวงแกว   ผมคิดวาควรจะบรรจุไวในแผนสามป เพื่อจัดทําเทศบัญญัติ(สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๑)   งบประมาณรายจายในปตอไป เพราะวาเรามีงบประมาณไม 

เพียงพอ 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติม การซอมแซมน้ันถาเรามีเครื่องสํารองไวนาจะ 
(นายกเทศมนตรีฯ)   เปนเรื่องที่ดีครับ เพราะการซอมแซมแตละครั้งตองใชเวลาในการ 

ซอมที่นาน 
..//นายอมร  นันตา 
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นายอมร  นันตา    ครับประปาหมูบานซอมแซมบอยมาก อยากใหต้ังงบประมาณ 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  ซอมแซมไว แตในการจัดซื้อครั้งน้ีผมเห็นดวยครับ  
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกหรือเปลาครับ  ถาไมมีผมขอมติที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ กอง 
ชาง ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุ ประเภทคาวัสดุ
เ ช้ือเพลิ งและหลอลื่น  ต้ั งไว   ๓๐๐,๐๐๐  บาท  จํ านวน  
๑๐๑,๐๐๐  บาท  เพื่อจัดซื้อ 
๑.  การจัดซื้อปมนํ้าขนาด  ๔  น้ิว   มอเตอร  ๑๐ h.p/๓๘๐ v. 
พรอมตูคอนโทรล  ราคา ๔๐,๕๐๐  บาท 
๒.  การจัดซื้อปมนํ้าขนาด  ๔  น้ิว  มอเตอร  ๒๐ h.p/๓๘๐ v. 
พรอมตูคอนโทรล  ราคา ๖๐,๕๐๐  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ. ๒๕๕๔  
ดวยมติที่เปนเอกฉันท  ๙  ตอ  ๐  เสียง 
๔.๕  เรื่อง การแกไขแบบกอสรางกอสรางเมรุเผาศพหมูท่ี ๓   
       บานแมตาวแพะ  งบประมาณ  ๑,๘๒๓,๐๐๐.-  บาท 

นายจิระพงษ  พระบาง   ตามที่คณะกรรมการหมูบานหมูที่ ๓ ซึ่งเปนตัวแทนของชาวบาน 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   หมูที่ ๓ ไดรองตอนายกเทศมนตรีฯ ใหเปลี่ยนแปลงแบบงาน 

กอสรางฌาปนสถาน (เมรุ) หมูที่ ๓ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจง 
รายละเอียด 

นายศรศักด์ิ  ดวงมณี เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ ไดมีคณะกรรมการหมูบานและ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ประชาชน  หมูที่ ๓  จํานวนหน่ึงไดมีความเห็นและรองขอมายัง

นายกเทศมนตรีตําบลแมตาว วาขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ 
จํานวน  ๓  รายการ  ดังน้ี 
๑. หลังคาตามแบบเดิมเปนกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก โครงสราง

หลังคาเปนไมและขอเปลี่ยนแปลงเปนกระเบื้องคอนกรีต
โครงสรางหลังคาเปนเหล็กเพื่อความสวยงามและความมั่นคง
แข็งแรง 

๒. ประตูดานหนาและดานหลังเดิมเปนไมและขอใหเปลี่ยนเปน
ประตูเหล็กมวนเพราะประตูเหล็กมวนใชการไดสะดวกและ
ดูแลรักษางายกวาประตูไม 

๓. งานกอสรางอิฐโชวแนวปลองควันเปลี่ยนเปนอิฐฉาบเรียบ
พรอมเพิ่มลวดลายปูนปน   

ตามความเห็นของนายกเทศมนตรีฯ คิดวาหากเราไดวัสดุที่มีความ
คงทนถาวรแข็งแรงและสวยงามมากกวาเดิมและชาวบานไดรับ
ประโยชนและราคากอสรางก็มิไดเปลี่ยนแปลงน้ัน ผมเห็นชอบที่จะ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแตการดําเนินการตองใหเปนไปตาม 

..//ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ  ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
ดังน้ันผมจึงเสนอสภาเทศบาลตําบลแมตาวไดพิจารณาตอไปครับ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายหรือมีขอสงสัยเชิญ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   อภิปรายครับ 
นายอมร  นันตา    การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนน้ีงบประมาณเทาเดิมหรือวาเพิ่มเติม
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  ตรงไหนบางครับ ซึ่งจริงๆแลวคณะกรรมการหมูบานไดเขาไป 

ตรวจสอบการดําเนินการกอสรางฌาปนสถานพรอมกับสมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ รวมถึงประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ก็ไดพิจารณาวาเราควร
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนไดหรือไม เพื่อความสวยงามของฌาปน
สถาน จึงไดย่ืนคํารองตอนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอสภาเทศบาล
ตําบลแมตาวไดพิจารณาตอไป 

นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนกอสรางฌาปนสถาน ทางชางผู 
(นายกเทศมนตรีฯ)   ควบคุมงานมีความเห็นวาการขอเปลี่ยนแปลงใหมมีราคาที่สูงกวา 

ราคาที่ประมาณการไวจํานวน  ๑,๘๒๓,๐๐๐  บาท  และทาง 
เทศบาลตําบลแมตาวไดประโยชนและสวยงามกวาเดิม และความ 
คงทนแข็งแรงประกอบกับผูรับจางยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
ใหโดยไมคิดรายจายเพิ่มเติม สรุปคือเราจายงบประมาณเทาเดิม 
ตามที่ผูรับจางไดประกวดราคาไว คือ ๑,๘๒๓,๐๐๐  บาท  ผมขอ 
ช้ีแจงรายละเอียดในสวนน้ีเพียงเทาน้ีครับ 

นายสุนทร  จอมจันยวง   ถาไมมีการเพิ่มเติมงบประมาณและใชในวงเงินที่ประกวดราคาไว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   น้ัน สวนตัวผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ก็ไมมีปญหา 

เพราะการที่เปลี่ยนแปลงแบบแปลนน้ัน ถือวาประชาชนในบานแม 
ตาวแพะ ไดรับประโยชนสูงสุดก็ถือเปนเรื่องที่ดี 

นายจันทร  ทาแดง   ครับถาประชาชนไดรับประโยชนผมก็มีความเห็นวาควร 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   เปลี่ยนแปลงแบบแปลนน้ีเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ที่ได 

ใชประโยชนจากฌาปนสถาน 
นายจิระพงษ  พระบาง   มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกหรือเปลาครับ  ถาไมมีผมขอมติที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ประชุมครับ 
 
 
 
 
 

..//มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการกอสรางฌาปน 
สถาน (เมรุ) หมูที่ ๓ บานแมตาวแพะ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการ จํานวน  ๓  รายการ  ดังน้ี 
๑. หลังคาตามแบบเดิมเปนกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก โครงสราง

หลังคาเปนไมและขอเปลี่ยนแปลงเปนกระเบื้องคอนกรีต
หลังคาเปนเหล็กเพื่อความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรง 

๒. ประตูดานหนาและดานหลังเดิมเปนไมและขอใหเปลี่ยนเปน
ประตูเหล็กมวนเพราะประตูเหล็กมวนใชการไดสะดวกและ
ดูแลรักษางายกวาประตูไม 

๓. งานกอสรางอิฐโชวแนวปลองควันเปลี่ยนเปนอิฐฉาบเรียบ
พรอมเพิ่มลวดลายปูนปน   

ดวยมติที่เปนเอกฉันท  ๙  ตอ  ๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง  อ่ืน ๆ  
     ๕.๑  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนตดีเซล          

ชุดกวาดทํางานดวยระบบไฮดรอลิค  
นายจิระพงษ  พระบาง   เชิญนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ยานพาหนะและขนสง เชิญครับ 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   จากการที่ไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาขยะในเขตเทศบาล 
(นายกเทศมนตรีฯ)   ตําบลแมตาว เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ซึ่งปจจุบันทางเทศบาลได 
     จางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการ ซึ่งปจจุบันมีรถที่ใชในการจัดเก็บ 

ขยะเพียง  ๑  คัน ยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน   
ประกอบกับปริมาณขยะก็เพิ่มข้ึนทุกวัน และการบริการยังไม 
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

นายจิระพงษ  พระบาง   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ อภิปรายในรายละเอียดที่ขออนุมัติ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เชิญครับ 
นายวิมล  มณีวรรณ   เทศบาลเราสามารถใหผูจางเหมายายไปทิ้งที่บอขยะของเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒) นครแมสอด จะไดหรือเปลาครับ แลวทางเทศบาลตําบลแมตาวก็

ออกคาธรรมเนียมใหขอเสนอน้ีจะดีหรือไมครับ 
นายสุนทร  จอมจันยวง   ครับเรื่องน้ีถือเปนเรื่องใหญ สถานที่ไมมีการปรับปรุงตองเขาไป 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  ดําเนินการแกไขปรับปรุงและเพิ่มคาใชจายจะไดหรือไมครับ และ 

ขอเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะเพิ่มข้ึนอีกครับ 
นายอมร  นันตา    ครับเรื่องขยะเปนเรื่องเกา ๆ แตก็พูดถึงเมื่อไหรเปนปญหาที่แกไข 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  ไมได การทิ้งขยะน้ันเวลาทิ้งแลวก็ทิ้งไมเปนระเบียบ บางครั้งก็ทิ้ง 

ไมตรงหลุมบอบางแลวเราจะแกไขปญหากันอยางไรดีครับ 
นายอุดม  อายฝอย   ผมขอเสนอใหทําถนนออมไปทะลุอีกดานหน่ึงของบอขยะครับ โดย 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)  ขอความอนุเคราะหเครื่องจักรกลหนักของ องคการบริหารสวน 

จังหวัดตาก 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   ครับ อยางไรก็ตองเรงดําเนินการกอนที่ฤดูฝนจะมาถึงครับ เพราะ 
(นายกเทศมนตรีฯ)   ถาฝนตกแลวการดําเนินก็จะยากลําบาก  

..//นางอําไพพรรณ  บุพศิร ิ



 
- ๑๑ - 

นางอําไพพรรณ  บุพศิริ   ขอช้ีแจงรายละเอยีดในสวนที่เกี่ยวของ การตรวจสอบนํ้าหนักของ 
(ปลัดเทศบาล)    ขยะน้ันไมสามารถที่จะตรวจสอบได การที่จะเอาไปทิ้งที่บอขยะ 

อําเภอแมสอดน้ัน ในความเห็นของปลัดเทศบาลเห็นดวยคะ  
อาจจะเปนการชวยลดปริมาณขยะในบอขยะที่ทางเทศบาลทิ้ง  
เพียงแตเราเสียคาธรรมเนียมปากหลุมของบอขยะเทาน้ันเอง แตจะ 
คิดในอัตราเทาไหรตองไปศึกษารายละเอียดอีกทีคะ แตการทดลอง 
เอาไปขยะไปทิ้งที่บอขยะของเทศบาลนครแมสอด ประมาณ ๒  
เดือน  ถึงจะไดรูปริมาณขยะของเทศบาลเราวาตอวันตอคัน น้ันม ี
ปริมาณเทาไหร เพราะบอขยะของนครแมสอดน้ันมีเครื่องช่ังคะ 

นายสุนทร  จอมจันยวง   ครับ ขอเสนอการที่เราจะไปทิ้งบอขยะที่ เทศบาลนครแมสอด น้ัน 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  มีขอดี-ขอเสีย อยางไร ขอฝากใหทางฝายผูบริหารไปศึกษาดวย 

ครับ 
นายจันทร  ทาแดง   ครับการที่เราขยะไปทิ้งที่บอขยะของเทศบาลนครแมสอดน้ันผม 
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)  เห็นดวยครับ 
นายศรศักด์ิ  ดวงมณี   การหารือในครั้งน้ีอาจจะมีแผนที่จะบริหารจัดการขยะในอนาคต 
(นายกเทศมนตรีฯ)   ดวย เชน สท.อมร มีความรูในการจัดทําปุยชีวภาพ ก็สามารถที่จะ 

แยกขยะแหง ขยะเปยก ขยะที่สามารถรีไซเคิลได เปนการชวย 
ปริมาณขยะไดอีกหน่ึงชองทาง 

นายจิระพงษ  พระบาง   จากการที่สมาชิกฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดน้ัน ถือวาเปนสิ่งที่ดีตอการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ที่จะดําเนินแกไขปญหาของขยะที่นับวันจะเพิ่มปริมาณมากข้ึน  

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนตดีเซล ชุดกวาดทํางาน 
ดวยระบบไฮดรอลิค ในครั้งน้ีถือเปนการปรึกษาหารือแนวทางที่จะ 
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน มีสมาชิกทาใดที่จะอภิปรายอีก
หรือเปลาครับ  ถาไมผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา     ๑๒.๐๐  นาฬิกา 
 
(ลงช่ือ       เลิศ  อินทะวาฬ  ผูบันทึกการประชุม 

                         (นายเลิศ  อินทะวาฬ) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมตาว  
 
(ลงช่ือ     จิระพงษ  พระบาง  ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายจิระพงษ   พระบาง) 
     ประธานสภาเทศบาลตําบลแมตาว 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

(ลงช่ือ)       วิมล  มณีวรรณ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายวิมล    มณีวรรณ) 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
(ลงช่ือ)          อมร  นันตา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายอมร  นันตา) 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
(ลงช่ือ)      ดํารงค  หาญพรม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายดํารงค   หาญพรม) 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


